

Số: 332/TB-THTQT

Hà Đông, ngày 13 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Tình hình bệnh đau mắt đỏ phòng tránh sự lây lan dịch trong nhà trường

Kính gửi Quý phụ huynh!

Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn xin thông báo đến Quý phụ huynh về tình hình bệnh đau mắt đỏ như sau:

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong 1 tháng trở lại đây, khoa Mắt của Bệnh viện đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ). Trong đó, có 10-20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc).

Bệnh viện Mắt Trung ương cũng ghi nhận gần 2.600 ca đau mắt đỏ trong tháng 7 vừa rồi; tháng 8, Bệnh viện ghi nhận hơn 2.400 ca bệnh.

Theo đó, nhằm kịp thời triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lan rộng, nhà trường đang thực hiện những biện pháp nhằm phòng tránh sự lây lan của bệnh đau mắt đỏ cho học sinh trong trường học, cụ thể:

- Học sinh thường xuyên thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

- Trong trường hợp phát hiện ca bệnh đau mắt đỏ trong lớp học, cần sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường như Cloramin B,... để sát trùng các đồ dùng, bàn ghế của học sinh, lau sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa Bên cạnh đó, thông báo thông tin ca bệnh cho Trạm y tế phường để phối hợp xử lý.

Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác từ phía các Quý phụ huynh như sau:

- Cha mẹ nhắc nhở các con: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; Không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; Không dùng chung vật dụng cá nhân như: lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang... vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Cha mẹ thường xuyên theo dõi các con, trường hợp con có biểu hiện mắt đỏ, ngứa, đau cộm như bụi trong mắt, tiết nhiều ghèn, chảy nước mắt, mí mắt sưng nề, đau nhức, có thể kèm theo các biểu hiện khác như: mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, nổi hạch sau tai. Quý phụ huynh vui lòng cho học sinh nghỉ học, đến các cơ sở y tế khám và thông báo ngay đến nhà trường diễn biến của con để nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin và có phương án tăng cường phòng bệnh.

- Khi Giáo viên tại trường kiểm tra tình trạng của con vào buổi sáng hoặc phát hiện bất thường trong ngày, đặc biệt, nếu con có các dấu hiệu đau mắt đỏ chúng tôi sẽ liên hệ ngay đến các Quý phụ huynh. Rất mong Quý vị thu xếp thời gian đến đón con sớm nhất có thể, đưa các con đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế tránh biến chứng nặng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- CB,GV,NV, PHHS, HS toàn trường;
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Thanh Hoa